



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>Kick off สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., ข่าวสด, voicetv, ChiangmaiNews, hfocus, tnn, thaitodaynews, fm91bkk, thansettakij, newtv, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2567 ภายใต้แนวคิด “ปลุกพลังใจ ก้าวไปพร้อมกัน” ชวนคนไทย “ปลุกพลังใจ ก้าวไปพร้อมกัน” ด้วย 3 คำสำคัญ คือ “อึด ฮึด สู้” ช่วยให้รับมือและก้าวผ่านวิกฤตที่เข้ามาในชีวิต ลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน โดยกรมกำหนดให้วันที่ 1-7 พ.ย. ของทุกปี เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิตและลดการตีตราเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตในสังคม โดย 1. พลังอึด ความสามารถทางจิตใจ ความอดทนต่อแรงกดดันและความเครียดโดยไม่ยอมแพ้ 2. พลังฮึด การรวบรวมพลังและทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งจากตัวเองและคนรอบข้าง ปลุกความมุ่งมั่น แรงจูงใจ ทั้งภายในและภายนอก และ 3. พลังสู้ พลังส่วนบุคคล เพื่อให้ตัวเองผ่านภาวะวิกฤต และสามารถนำไปช่วยเหลือแนะนำคนอื่นได้ จึงขอให้ใช้หลักการนี้เผยแพร่ไปสู่คนรอบส่วนกรณีเฝ้าระวังเสียชีวิตจากภาวะเครียดในการทำงาน รมว.สธ. ระบุ บางครั้งคนอื่นดูไม่ออกว่าคนทำงานเครียด ต้องมีการแนะนำและสังเกตคนรอบข้างด้วย ซึ่งการให้กำลังใจถือเป็นสิ่งที่สำคัญ โดย สธ. มีหน่วยเยียวยาจิตใจ เพื่อสร้างพลังบวก ถือเป็นศิลปะทางการแพทย์</p> <p>- รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์เรื่องค่าเสี่ยงภัยโควิด ว่า สธ. จัดการเรียบร้อยแล้ว ยังเหลือแค่รายเดียวอยู่นอกสังกัด สธ. ซึ่งเจ้าของหน่วยงานทำเอกสารไม่พร้อม</p> <p>- กรณี ม.รามคำแหง จะตรวจสอบนายสามารถ เงินชัยจิตรวนิช นั้น รมว.สธ. กล่าวว่า ตนไม่สามารถพูดเรื่องคนอื่นได้ ดีที่สุดคือ คนที่ถูกกล่าวถึงก็ต้องออกมาพูดคุยชี้แจง</p>	
<p>เห็นชอบจัดชุดเครื่องมือให้บริการหนุน อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, เดลินิวส์, Hfocus, Thecoverage, chieffocus, PPTVHD36)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม บอร์ด สปสช. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ข้อเสนอการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย อสม. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมสนับสนุนงบประมาณ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมในรูปแบบแพ็คเกจบริการสำหรับ อสม. เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน มีเป้าหมายทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ 75,142 แห่ง และตัวชี้วัดเพื่อกำกับติดตามผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยไตเรื้อรัง ในการจ่ายตามผลลัพธ์บริการ 5 ตัวชี้วัด รวมทั้งมอบหมายให้ สปสช. ออกแบบกลไกการบริหารงบฯ แหล่งงบฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และการจ่ายชดเชยค่าบริการ เพื่อรองรับการจัดบริการและตัวชี้วัดดังกล่าว</p>	
<p>เหตุความรุนแรงในอิสราเอล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยถึงการเสียชีวิตของคนไทย 4 ราย และบาดเจ็บ 1 รายจากเหตุรุนแรงในอิสราเอล โดยทีม MCATT ของรพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ และหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 9 และ 8 ได้ร่วมมือกันวางแผนเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตใน จ.นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ และอุดรธานี ทีมงานลงพื้นที่วันที่ 4 พ.ย. เพื่อดูแลครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ตามมาตรการเยียวยาที่เน้นย้ำจากนายกรัฐมนตรี</p>	
<p>ลงพื้นที่ตรัง-พัทลุง-สงขลา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, thainews)</p> <p>- นายเดโชติคม ขาวทอง รมช.สธ. ลงพื้นที่ จ.ตรัง พัทลุง และสงขลา เริ่มต้นที่การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการให้บริการของ รพ.ตรัง, ตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านการแพทย์แผนตะวันออกและการแพทย์แผนตะวันตกในการดูแลรักษา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กลุ่มโรคผิวหนัง ของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 12 สาขาตราง รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จากนั้นเดินทางไปเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่เพื่อการบริการของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การปลูกพืชสมุนไพรอัตลักษณ์แห่งการแพทย์แผนไทย ที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 12 สาขาจ.พัทลุง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการให้บริการปชช.ในชุมชน และสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ศูนย์แพทย์ชุมชนท่ามิหรำ เทศบาลเมืองพัทลุง และเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพคนเมืองสุขภาพดี จากนั้นเดินทางไปยัง รพ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อมอบนโยบาย ข้อเสนอแนะ และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง รพ.สิงหนคร ส่วนหน้า พร้อมทั้งติดตามงานด้านคลินิก การแพทย์แผนไทยและอาคารผลิตยาสมุนไพร และให้กำลังใจ อสม.</p>	
<p>แนวทาง 'จัดทำคำของบลงทุนปี 69</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ รองปลัด สธ. ลงนามในหนังสือ แจ้งแนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 69 เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, มติชน, newtv, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุชาติเดช เจริญไชย ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 32/2567 โดยช่วงวันที่ 4-6 พ.ย.67 พื้นที่ภาคใต้มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก 13 จังหวัด ได้รับรายงานจากสสจ.ชุมพร ว่ามีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอกหลังเก่า รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ใช้ระบบดูดน้ำอัตโนมัติช่วยระบายน้ำแล้ว ยังเปิดให้บริการได้ปกติ ภาพรวมปัจจุบันยังมีสถานการณ์ใน 7 จังหวัดภาคกลาง ไม่มีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบเพิ่ม และทุกแห่งสามารถเปิดบริการได้ตามปกติ สำหรับพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน สื่อสารประชาชนเฝ้าระวังดูแลสุขภาพจากอากาศหนาวเย็น</p>	
<p>อาหารแห่งอนาคต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, hfocus, thailandplus, thaitodaynews) นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผย อย. สนับสนุนกระแสรักสุขภาพ ผลักดันการอนุญาตผลิตภัณฑ์จาก “ไข่น้ำหรือ ผ่า” ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านทางภาคเหนือและอีสาน มีโปรตีนสูงมากถึงร้อยละ 40 ของน้ำหนักแห้ง รวมทั้งยังมีสารอาหารสำคัญ ทั้งแคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินหลายชนิด กรดอะมิโนที่จำเป็น และเบต้าแคโรทีน ถือเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมาก เรียกว่าเป็นอาหารสุดยอดของแหล่งโปรตีนทดแทน ทางเลือกเทรนด์อาหารเพื่ออนาคต (Future Food) ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สนใจบริโภคอาหารประเภทพืชผัก เพื่อสุขภาพ ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ ลดเสี่ยงโรค NCDs</p>	
<p>อาหารทางเลือกสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, hfocus, thansettakij, thailandplus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผย อย. ร่วมกับสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล สสส. และผู้ประกอบการอาหารภาคเอกชน ในการส่งเสริมและผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ปรับสูตรลด หวาน มัน เค็ม ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค โดยใช้สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคสังเกตและตัดสินใจเลือกบริโภคได้สะดวก พร้อมอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการโฆษณาคุณภาพได้ตามกฎหมาย เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น ลดผู้ป่วยโรค NCDs ตามนโยบายรพ.ร.ร.สธ.</p>	
<p>กรมวิทย์ with you</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ แนวหน้า นสพ. (สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผยกรมวิทย์ฯ พัฒนาระบบสารสนเทศ “กรมวิทย์ with you” เป็นช่องทางสื่อสารแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา อาหาร เครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, thaitodaynews)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเดือน พ.ย.-ต้นพ.ค.ของทุกปี ไทยจะเข้าสู่ภาวะฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ประชาชนจึงต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ด้วยการทำความสะอาดบ้าน เตรียมห้องปลอดฝุ่น ดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาดให้มาก ๆ ฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดก่อนออกจากบ้าน และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว</p>	
<p>คู่มือเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- สธ.ออกคู่มือเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ (HAS) ซึ่งเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ความพึงพอใจในการใช้สิ่งแวดล้อมของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเน้นพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้บรรลุเป้าหมาย HAS คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) โดยจากการสำรวจสถานการณ์ห้องน้ำสาธารณะทั่วประเทศ พบว่ามีปัญหาความสกปรกและกลิ่นเหม็น การทำความสะอาดไม่ดีทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และพบว่าห้องน้ำผู้หญิงมีการปนเปื้อนมากกว่าห้องน้ำผู้ชาย รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการชุมชนบริเวณใกล้เคียง และอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการท่องเที่ยวได้ในอนาคต</p>	
<p>เสนอสิทธิประโยชน์บัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, linetoday, thecoverage)</p> <p>- เครือข่ายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (SMA) เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. และในฐานะประธาน บอร์ด สปสช. ขอให้พิจารณาเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีรักษาผู้ป่วยโรค SMA ซึ่งเป็นโรคหายากในเด็กและมีค่าใช้จ่ายสูง มีผู้ป่วยในประเทศไทยกว่า 250 คน โดยมีอาการรุนแรงประมาณ 20 คน แม้ว่าจะมีจำนวนไม่มาก แต่ต้องทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย และหากไม่ได้รับยาอาจเสียชีวิต โดยนายสมศักดิ์ จะตั้งคณะทำงานเพื่อหาแนวทางการเข้าถึงยารักษาและจะแจ้งความคืบหน้าต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ ยังได้รับหนังสือจากเครือข่ายคนพิการ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และเครือข่ายผู้สูงวัย เกี่ยวกับปัญหาการเข้าถึงบริการและอุปกรณ์จำเป็น เช่น แผ่นรองขับและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ซึ่งมีปัญหาทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนของหน่วยงาน และความแตกต่างในการแจกจ่ายแต่ละพื้นที่ รวมถึงปัญหาค่ากำหนดราคาของ สปสช. โดยกองทุน กบท. บางพื้นที่ไม่สามารถจัดซื้อผ้าอ้อมได้ นายสมศักดิ์มอบหมายให้ สปสช. ประสานกับเครือข่ายฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน</p>	
<p>เร่งปรับนโยบายล้างไต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Thecoverage, Hfocus)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยภายหลังการประชุม สปสช. วันที่ 4 พ.ย. 2567 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาระบบมาตรฐานและคุณภาพของนโยบายล้างไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลดจำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรายใหม่ ซึ่งบอร์ด สปสช. เห็นว่าต้องดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (P&P) ให้มากขึ้น รวมถึงให้กำหนดมาตรการเพิ่มสัดส่วนการล้างไตทางช่องท้อง และใช้เครื่องล้างไตอัตโนมัติให้มากขึ้น โดยที่ผ่านมา พบว่าการฟอกเลือดผ่านเส้นเลือดมีผู้ใช้บริการถึง 80% เทียบกับการล้างไตทางช่องท้องที่มีเพียง 20% และยังพบอัตราการเสียชีวิตสูงในช่วง 90 วันแรกของการฟอกเลือด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม แสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายล้างไตที่เสนอเข้าสู่บอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. โดยเสนอว่าผู้ป่วยควรได้รับข้อมูลการรักษาทั้ง 3 ทางเลือก ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างไตทางช่องท้อง และการปลูกถ่ายไต ซึ่งมีข้อดีข้อเสียต่างกัน แพทย์ควรให้ข้อมูลครบถ้วนแก่ผู้ป่วย แม้ว่าการล้างไตทางช่องท้องจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและโรคหัวใจ หากได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผลลัพธ์การรักษาของทั้งสองวิธีอาจไม่แตกต่างกัน แต่หากเป็นไปได้ การปลูกถ่ายไตเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด</p>	
<p>เปิด 10 อันดับโรคปี 66 ใช้สิทธิบัตรทองมากที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนการรับบริการผู้ป่วยนอก สิทธิบัตรทองทั้งสิ้น 170.39 ล้านครั้ง ส่วนการรับบริการผู้ป่วยใน 6.09 ล้านครั้ง โดยการรับบริการผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก พบว่า 1.โรคกระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อ 2.โรคปอดววมไม่ระบุเชื้อต้นเหตุ 3.ต่อกระจกในวัยชรา 4.ไตวายเรื้อรัง 5.โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบอื่น 6.หัวใจล้มเหลว 7.ธาลัสซีเมีย 8.เนื้องอกตายเพราะขาดเลือด 9.เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน และ 10.ความผิดปกติของระบบปัสสาวะ ทั้งนี้ สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว เพื่อดูแลประชากรไทยผู้มีสิทธิ จำนวน 47.727 ล้านคน เป็นเงิน 99,760.58 ล้านบาท (ไม่รวมเงินเดือนผู้ให้บริการ)</p>	
<p><u>เปลี่ยนวัคซีน HPV เป็น 9 สายพันธุ์</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, news1live, sonthitak) -ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สปสช.กรณีข่าวสารเรื่องเปลี่ยนวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV จาก 2 สายพันธุ์ เป็น 9 สายพันธุ์ เริ่มปี 68 พบเป็นข้อมูลจริง โดยคาดว่าน่าจะสามารถใช้ได้ในปีงบประมาณหน้า 7-8 แสนโดส ฉีดให้กับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ไปแล้ว 1 เข็ม ยังเหลืออีก 1 เข็ม ให้เปลี่ยนมาฉีดวัคซีน 9 สายพันธุ์เลย</p>	
<p><u>ส.เอกชนแห่งสมัครช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน</u> สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน - ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ.เปิดเผยว่าหลังจากมีการอนุมัติให้มีการจัดระบบหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ โดยองค์กรเอกชนในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัดที่มีฐานปฏิบัติการบิน ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานีไปแล้วนั้น มีองค์กรภาคเอกชนสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ จำนวน 7 องค์กร ได้แก่ 1.บ.กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิส เซส จำกัด 2.บ.ไทยเอเวอชั่น เซอร์วิส จำกัด 3.บ.ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด 4.บ.สยามแลนด์ ฟลายอิง จำกัด 5.บ.เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จำกัด 6.รพ.พริ้นซ์สุพรรณภูมิ และ 7.รพ.พิษณุเวช โดยจะต้องนำเสนอความพร้อมในการเป็นหน่วยเฉพาะทางฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศต่อคณะกรรมการที่ สพฉ. แต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาศักยภาพต่อไป</p>	
<p><u>ความคืบหน้าเตือนการใช้สเต็มเซลล์</u> สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวหุ้น - กรณีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการในรายการชวนหมอรู้ครั้งที่ 5 โดย สธ., แพทยสภา, กรม สบส. และอย. เกี่ยวกับการใช้เซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) ในการบำบัดรักษาโรค ซึ่งแพทยสภามีความห่วงใย และต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ Stem Cell เป็นวงกว้าง ภายใต้เงื่อนไขที่ใช้ในการรักษาโรค ตามประกาศ สธ. มาตรฐานการให้บริการด้านเซลล์ทางการแพทย์ของสถานพยาบาลเฉพาะกรณีการใช้เซลล์เพื่อการบำบัดรักษา พ.ศ. 2565 ขณะนี้มีโรคเพียง 2 กลุ่มเท่านั้นที่ใช้ในการรักษา ได้แก่ โรคเลือด และโรคทางดวงตา โดย นพ.วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมดิซ กรุ๊ป (MEDEZE) ยืนยันว่า MEDEZE เป็นเพียงผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ คัดแยก เพาะเลี้ยง และรับฝากเซลล์ต้นกำเนิด หรือ Stem Cell และตรวจศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกัน หรือ NK Cell เท่านั้น ไม่ใช่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการในการนำ Stem Cell ไปใช้งานแต่อย่างใด</p>	
<p><u>กลุ่มตรวจเนื้อวัว</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ch7, linetoday) - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคจากโรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองนางรอง ลงพื้นที่ตลาดสดหญ้ามาเพื่อตรวจสอบร้านเนื้อวัวสด หลังได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงหลังซื้อเนื้อวัวและเครื่องในจากร้านในตลาดดังกล่าว ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างไปตรวจและพบฟอร์มาลินปนเปื้อนในสไลด์บาง (ผ้าชีวี่) ซึ่งแม่ค้าอ้างว่ารับมาจากห้างในตัวเมือง ทางเจ้าหน้าที่จึงสั่งห้ามจำหน่ายสินค้าในกลุ่มนี้อีก ล่าสุดจากการตรวจสอบยังไม่พบฟอร์มาลินหรือสารปนเปื้อนใด ๆ ในเนื้อวัวและเครื่องในที่จำหน่าย</p>	
<p><u>ห่วงโรคหัด-ไข้เลือดออกระบาด จ.นราธิวาส</u> สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ เดลินิวส์ -นายรัฐชอัมมัน อาแวเงาะ สสอ.สุโงโก-ลก จ.นราธิวาส เผยตั้งแต่ 1 ม.ค.-23ต.ค.67 อัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของ จ.นราธิวาส อยู่ลำดับที่ 18 ของประเทศ มีผู้ป่วยสะสม 1,513 ราย และยังพบโรคหัดแพร่ระบาดในพื้นที่ อ.โงะโก-ลก พบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้ป่วยโรคหัดและเข้าข่ายรวม 151 ราย มักแพร่ระบาดในสถานศึกษาต่าง ๆ พร้อมเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูม-หัดเยอรมัน ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งเป็นการป้องกันโรคหัดได้ดีที่สุด</p>	
<p>แพทย์ฉุกเฉินวินิจฉัยโรคผิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก. เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์)</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์ กรณีหญิงสาวรายหนึ่ง มีอาการเจ็บหน้าอกและขาที่ปลายแขน มา รพ. เอกชน ตอนตี 2 โดยพยาบาลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และหมอวินิจฉัยคลื่นหัวใจปกติ เป็นแค่กรดไหลย้อน ฉีดยาแล้วก็กลับบ้านได้ แต่หญิงสาวพยายามบอกหมอว่าไม่ได้เป็นกรดไหลย้อน และหากเป็นช่วยเขียนแผนการรักษาพร้อมผลตรวจ เพื่อเรียกรถฉุกเฉิน รพ. หัวเฉียวมารับด้วย แต่หมอมองกลับว่าคนไข้อยากแอดมิทไข้ไหม จนเข้าหมอหัวใจเข้ามาดูอาการและบอกผลการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าผิดปกติมาก สุดท้ายพบหัวใจตีบ 2 เส้น ต้องทำบอลลูนหัวใจเพื่อรักษาชีวิต จึงอยากฝากให้เป็นอุทาหรณ์ ถ้าเชื่อหมอห้องฉุกเฉินว่าเป็นกรดไหลย้อน ฉีดยาตามที่หมอบอกและกลับบ้านคงเสียชีวิตระหว่างทาง</p>	
<p>เด็ก ป.6. แอบดื่มเหล้าขาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพิ่มเติมสื่อ เว็บไซต์ (มติชน, บางกอกทูเดย์, nation)</p> <p>- เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งจากครู รร.วัดโพธิ์ทอง พบ นร.ชายฝาแฝด อายุ 12 ปี ชั้นป.6 โดยแฝดพี่น้องคนโต น้ำลายฟูมปาก และหมดสติอยู่ในโดมของโรงเรียน ส่วนแฝดน้องมีอาการซึมเล็กน้อย สอบถามเบื้องต้น เด็กนำผลไม้และเหล้าขาวที่ชาวบ้านเอามาเช่นไหว้ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านมากิน เกิดอาการเมาสุรา หน่วยกู้ชีพจึงเร่งนำตัวส่ง รพ.เป็นการเร่งด่วน</p>	
<p>สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียเร่งตรวจสอบงุ่นงายไขมันแคด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard</p> <p>- หลังเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคและ อย. ออกประกาศเตือนเมื่อวันที่ 31 ต.ค.67 ผลการตรวจสอบตัวอย่าง งามุ่นงายไขมันแคด 24 ตัวอย่างในกรุงเทพฯ พบว่า 1 ตัวอย่างมีสารคลอรีไฟรฟอสที่ถูกแบนแล้ว และอีก 22 ตัวอย่างพบสารพิษตกค้าง 14 ชนิดเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ต้องเร่งตรวจสอบคุณภาพของนำเข้าอย่างเข้มงวด</p> <p>- โดย Singapore Food Agency รายงานว่า ผลการตรวจสอบงุ่นงายไขมันในประเภทไม่พบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับที่น่ากังวล ด้านกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียประกาศว่าจะเริ่มตรวจสอบงุ่นงายไขมันแคดนำเข้า 234 ตัวอย่าง โดยพบว่ามีเพียง 4 ตัวอย่างที่ไม่ใช่ไขมันแคดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ปริมาณสารตกค้างสูงสุด ส่วนอินโดนีเซียหน่วยงานตรวจสอบอาหารและยาประกาศเมื่อวันพุธว่ากำลังตรวจสอบตัวอย่างงุ่นงายไขมันแคดทั่วประเทศ</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- โพสต์ข้อความระบุ อินโดนีเซีย มีบุหรี่ไฟฟ้าขายเถื่อนเมือง เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้หญิง สูบเต็มไปหมด สำหรับประเทศไทยยังผิดกฎหมาย ห้ามขาย แม้จะมีการแอบขายบ้าง แต่ถ้าเปิดเสรีหรือให้ขายได้ การควบคุมการบริโภคยาสูบที่ไทยทำมาดีระดับโลกจะหมดสิ้น งบด้านสุขภาพที่มีน้อยไม่ค่อยพอก็จะยังไม่พอเข้าไปอีก หวังว่าผู้มีอำนาจและรัฐบาลจะมั่นคงต่อนโยบายการปิดกั้นบุหรี่ไฟฟ้าให้คงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายต่อไป</p>	